

Đà Nẵng phát động quyền góp, hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 3

Chiều 13-9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức quyền góp, hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 3. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành...

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh, bão số 3 đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương miền Bắc. Hướng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", chia sẻ khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ. Trong đó, thành phố đã chi hỗ trợ 33 tỷ đồng và thành lập 4 đoàn công tác để thăm hỏi, chia sẻ, động viên và hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão số 3. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã có thư kêu gọi các tập thể, cá nhân, đơn vị... trên địa bàn thành phố chung tay hỗ trợ các tỉnh, thành phố miền Bắc. Tính đến 15 giờ ngày 13-9, toàn thành



Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh (bên phải) phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại bão số 3.

Ảnh: VĂN HOÀNG

phố vận động được hơn 4 tỷ đồng. Thành phố Đà Nẵng tiếp tục vận động, kêu gọi các cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ. Trong đó, thành phố đã chi hỗ trợ 33 tỷ đồng và thành lập 4 đoàn công tác để thăm hỏi, chia sẻ, động viên và hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão số 3. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã có thư kêu gọi các tập thể, cá nhân, đơn vị... trên địa bàn thành phố chung tay hỗ trợ các tỉnh, thành phố miền Bắc. Tính đến 15 giờ ngày 13-9, toàn thành

Việt Nam thành phố để triển khai các chương trình hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

VĂN HOÀNG - CHIẾN THẮNG

Tìm hiểu kinh nghiệm phát triển khu thương mại tự do của Hàn Quốc

Ngày 13-9, tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc về trao đổi kinh nghiệm phát triển các khu thương mại tự do tại Hàn Quốc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường cho biết, Đà Nẵng đang hợp tác với 45 quốc gia, vùng lãnh thổ và địa phương, trong đó đã thiết lập quan hệ hợp tác với 4 địa phương của Hàn Quốc. Tháng 7-2024, đoàn công tác thành phố có chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc để tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội của hai bên. Hiện Đà Nẵng là địa điểm du lịch được nhiều người Hàn Quốc lựa chọn và du khách Hàn Quốc cũng năm trong nhóm dân đầu du khách quốc tế tới Đà Nẵng (chiếm 43% qua 7 tháng năm 2024). Hàn Quốc xếp thứ 5 về số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đà Nẵng với 278 dự án và số vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 371 triệu USD, chiếm 8,6% tổng vốn đầu tư



Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường tặng quà lưu niệm của thành phố cho đại diện Đoàn công tác của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc.

Ảnh: M.Q

trực tiếp nước ngoài tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho hay, Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 136/2024/QH16 về tổ chức mô hình chính quyền đ

thị và thị điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Trong đó, cho phép Đà Nẵng

XEM TIẾP TRANG 2

Cụ thể hóa 18 nội dung quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 13-9, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Hội Luật gia thành phố tổ chức hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2024 về chuyên đề "Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" cho hơn 300 cán bộ, công chức và người lao động liên quan đến lĩnh vực giải phóng mặt bằng tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã.

Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Nguyễn Bá Sơn cho rằng, thông qua các nội dung được tuyên truyền và triển khai tại hội nghị sẽ nâng cao nhận thức, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng thời, hỗ trợ pháp lý đối với các chủ đầu tư có sử dụng ngân sách Nhà nước và không sử dụng ngân sách Nhà nước liên quan đến hoạt động bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai dự án bảo đảm đúng pháp luật, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất, giảm thiểu tối đa các vi phạm pháp luật về đất đai...

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phổ biến, triển khai những điểm mới của Luật đất đai năm 2024, Nghị định số

XEM TIẾP TRANG 2

Phát huy vai trò Hội Nông dân hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

TRANG 5

Nâng cao giá trị nghệ thuật sân khấu

Văn học - nghệ thuật nói chung, sân khấu nói riêng là lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa, thể hiện khát vọng chân thiện mỹ của con người, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội. Suốt 15 năm qua, các nghệ sĩ sân khấu tại Đà Nẵng không ngừng nỗ lực, sáng tạo ra nhiều tác phẩm xuất sắc với giá trị nghệ thuật cao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

TRANG 3

Giảm áp lực các khoản thu đầu năm học

Năm học 2024-2025, thành phố tiếp tục miễn học phí cho học sinh các bậc học, đồng thời bỏ phí về sinh trường học. Điều này góp phần giảm áp lực các khoản chi của phụ huynh đầu năm học mới. Ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các khoản thu đầu năm học theo đúng quy định.

TRANG 3



Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (quận Hải Châu) tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2024-2025.

Ảnh: NGỌC HÀ

Kiểm tra rà soát, xử lý các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu bán thuốc giả

Ngày 13-9, Ban Chỉ đạo 389 thành phố cho biết, đã có công văn gửi các đơn vị thành viên yêu cầu kiểm tra rà soát, xử lý các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu bán thuốc giả thuốc Cefuroxim 500 của Vidipha sản xuất. Theo đó, ngày 30-8, Ban Chỉ đạo 389 thành phố nhận được thông báo của Công ty CP dược phẩm Trung ương Vidipha về việc hàng nghi ngờ giả thuốc Cefuroxim 500mg của Vidipha sản xuất. Trong đó, qua rà soát của đơn vị, trên địa bàn Đà Nẵng và vùng lân cận xuất hiện một số hiện tượng tương đồng nghi vấn liên quan trực tiếp đến thuốc giả Cefuroxim 500mg. Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng tránh mua phải thuốc giả, kém chất lượng, Ban Chỉ đạo 389 thành phố yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp lực lượng công an, quản lý thị trường và các đơn vị chức năng liên quan tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn thành phố; điều tra, xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc về lô thuốc viên nén bao phim Cefuroxim 500mg giả; kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán và sử dụng lô thuốc viên nén bao phim Cefuroxim 500mg giả. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chi thị 17/CT-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng được phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vật liệu và vi thuộc y học cổ truyền.

LÊ HÙNG

TRONG SỐ NÀY

Ươm mầm các giải pháp, sản phẩm du lịch số

TRANG 2

Hỗ trợ nông dân vươn lên ổn định cuộc sống

Hội Nông dân phường Nại Hiền Đông (quận Sơn Trà) phối hợp chính quyền địa phương vận động, quyền góp mọi nguồn lực, cơ sở vật chất từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, triển khai các hoạt động an sinh xã hội giúp hội viên nông dân nghèo, khó khăn và các hộ gia đình chính sách có điều kiện vươn lên ổn định đời sống.

TRANG 5

Ngoài hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, Hội Nông dân cũng chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa. TRONG ẢNH: Hội Nông dân phường Nại Hiền Đông tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách nhân ngày thương binh liệt sĩ.

Ảnh: B.S



TRANG 6

Khởi tranh V-League 2024-2025

Hôm nay 14-9, V-League 2024-2025 chính thức khởi tranh. Với những thay đổi quan trọng, đặc biệt về hạ tầng kỹ thuật, giải hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn, kịch tính, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ.



TRANG 6

Rau xanh tăng giá do mưa lũ

TRANG 3

Bill Gates và ước muốn làm việc 20-30 năm nữa

TRANG 6

